

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)	6622000030	25,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 03, 3.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน เสริมสร้างทักษะอาชีพ และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 28 ร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 3.3.1 กำหนดนโยบาย กำกับ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง

สถานภาพของงาน/โครงการ [] งานเดิม [] งานใหม่ [] โครงการเดิม [X] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [] งานตามพันธกิจ [X] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [X] การเรียนการสอน [X] กิจกรรมนักศึกษา

<p>1. หลักการและเหตุผล</p> <p>การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมกลมกลืนกัน ระหว่างการเรียนในห้องเรียนกับการหาประสบการณ์ทำงานนอกห้องเรียนโดยการใช้เทคโนโลยีการสอนตามรูปแบบที่เหมาะสมตามเนื้อหา รายวิชา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ส่งเสริมและผลักดันให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ CWIE มากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมทักษะการทำงานให้กับนักศึกษา ก่อนจบออกไปสู่ตลาดแรงงานจริง ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงานให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในตลาดแรงงานในอนาคต</p>	<p>2. วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)</p>
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
<p>นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา</p>	<p>1. ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน</p> <p>2. ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชามากขึ้น สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้</p>	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. จำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานไม่น้อยกว่า</p> <p>2. ร้อยละของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในรายวิชา</p> <p>เชิงเวลา</p> <p>1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>5 (รายวิชา)</p> <p>20 (ร้อยละ)</p> <p>4 (คะแนน)</p> <p>2 (ไตรมาส)</p>

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566					
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
							ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา	5 กิจกรรม	25,000				25,000			4 กิจกรรม	20,000	1 กิจกรรม	5,000		
รวม		25,000				25,000	0	0	4	20,000	1	5,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับหลังสำเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชามากขึ้น สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความสำเร็จของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา	นักศึกษา	- แบบประเมิน, แบบสัมภาษณ์ - รวบรวมรายงานสรุปกิจกรรมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา	ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่าร้อยละ,การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา	ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการ นักศึกษาและอาจารย์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	แบบประเมิน, แบบสัมภาษณ์	ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่าร้อยละ,การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	25,000	<p>กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา</p> <p>ค่าใช้จ่าย - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5 ครั้งๆละ 1,000 เป็นเงิน 5,000 บาท</p> <p>ค่าวัสดุ ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานสำหรับจัดกิจกรรม เช่น กระดาษ ปากกา เป็นต้น 20,000 บาท</p>


 ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
 (อาจารย์พบพร เอี่ยมใส)


 ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ความพร้อมในการปฏิบัติงานของนักศึกษามีไม่เพียงพอ	1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมตามภาระงานที่นักศึกษาจะได้รับ ให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
2. จำนวนรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามแผน	<p>1. จัดประชุมประธานโปรแกรมเพื่อชี้แจงนโยบายของคณะให้แต่ละหลักสูตรอย่างน้อยต้องมี 1 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE</p> <p>2. อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ให้กับคณะเพื่อใช้กำกับติดตามการดำเนินงาน</p> <p>3. กำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร</p>

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. งบประมาณ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านระยะเวลา ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้การดำเนินการล่าช้า	เตรียมรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
ด้านอื่น ๆ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ	เตรียมรูปแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ